



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

**รับมือก่อนพีน้อยเกาหลี
ที่มีโคโรนา
รพันคนกลับไทย**

สิ่งคัดกรองทุกคน
บ้านเราติดเชื้ออีก
อนุทินชี้คาดแนสก์
ไม่ป่วยก็ไม่ต้องใส่
อนุทินประกาศเลื่อนแข่ง “โมโตจีพี”
ไม่มีกำหนด หลังเจอพิษไวรัสโควิด-
19 ขณะเดียวกันเข้าถกอุปทูตจีนเจรจา
ขอซื้อยาสู่วิรัสโควิด-19 แต่ยาใน
สต็อกของกระทรวง ★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

รับมือวัน

☆ ต่อจากหน้า 1

สาธารณสุขยังมีพอ ขณะที่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ ผันผวนและคนไทยที่อยู่เกินวีซ่าในเกาหลีใต้ หนีวีซ่าระยะที่ระบาดหนัก ขอผ่านกลับไทยไม่อยู่แล้วแดนกิมจิ สมิครใจกลับแล้วครึ่งหมื่น วิทยุเผยจะกลับได้ไม่ได้อยู่ที่เกาหลีใต้ บอริคสปสช.เคาะใช้งบกว่าพันล้านเบิกจ่ายกรณี "โควิด-19" ของหน่วยบริการ มหาไทยอ่องขง คุม. ขอ 250 ล้านบาทผลิตหน้ากากอนามัย

ยังคงเป็นที่หวาดผวาและระมัดระวังกันทั่วโลกสำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยอดผู้เสียชีวิตในหลายประเทศรวมทั้งในจีนมีอัตราเพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่สถานการณ์เรื่องเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลของประชาชนทั่วไป

★ "อนุทิน" ถกอุปทูตจีนขอซื้อยาผู้โควิด

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 2 มี.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ. สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังพบกับรักษาการอุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยว่า ได้ติดต่อผ่านสถานทูตจีนประจำประเทศไทย ขอให้ช่วยเจรจากับบริษัทผู้ผลิตยาที่เพิ่งได้สิทธิการผลิตยาที่จีนประกาศว่ามีสรรพคุณที่ใช้ได้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ไทยซื้อยาดังนี้ได้ ขอให้เป็นนโยบายพิเศษ ขณะที่จีนยังไม่อนุญาตให้ขายยาดังนี้ออกนอกประเทศเพราะในประเทศยังต้องการมากแต่เราบอกว่าเราต้องการยาดังนี้มาเพื่อนำมารักษาคนจีนที่ป่วยในไทย ขอให้ช่วยประสานงานให้เราซื้อได้ จึงให้ความร่วมมือเต็มที่

★ ยันสต็อกยามีเพียงพอ

นายอนุทินกล่าวอีกว่ายาในสต็อกของกระทรวงสาธารณสุขหากสถานการณ์ไม่บานปลายไปมากกว่านี้ มีมากเพียงพอเอามารักษาผู้ป่วยได้ ขออย่าว่ายาไทยที่เรารผลิตเองรักษาได้อย่างดีที่ให้กับผู้ป่วยที่ รพ. ราชวิถี ตามข่าวที่ว่าเราขาดยาไม่มียารักษาไม่มีความจริง ยิ่งตอนนี้ยิ่งมั่นใจขึ้นเรื่อยๆ ดูจากผู้ป่วย 49 ราย เสียชีวิตไป 1 ราย การเสียชีวิตยังต้องไปดูว่าด้วยเชื้อโควิด-19 หรือโรคอื่นที่ผู้ป่วยเป็นอยู่แล้ว เพราะตอนผู้ป่วยเข้ามารักษามีอาการค่อนข้างหนักอยู่แล้ว แต่ในผู้ป่วย 49 คน กลับบ้านไปแล้ว 28 คน ดังนั้น มีผู้ป่วยอยู่ 19-14 คน การรักษาโดยใช่ยาของเราเอง ขณะนี้พยายามเร่งผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ ยืนยันว่าเพียงพอแน่นอน

★ เห็นด้วยไม่ป่วยไม่ต้องใส่แมสก์

เมื่อถามถึงเรื่องหน้ากากอนามัย นายอนุทินกล่าวว่า ส่วนใหญ่ควรให้ผู้ป่วยเป็นผู้ใส่เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังผู้อื่น ส่วนผู้ที่ไม่ป่วยไม่จำเป็นต้องมีการขาดตลาดของหน้ากากนั้น รัฐบาลมีการกักตุนกรรมการค้าภายในคงมีการดำเนินการไปตามกฎหมายแต่อยากฝากให้ทุกคนคิดใช้หน้ากากที่ทำมาจากผ้าที่นำมาซักได้ หากคนส่วนใหญ่ใช้หน้ากากผ้าที่ซักกันเอง คนที่กักตุนไว้จะนำออกมาขายแน่นอน เมื่อถามกรณีที่มีนักวิทยาศาสตร์ออกมาตั้งข้อสังเกตว่า ยิ่งใส่หน้ากากยิ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทำให้ประชาชนเริ่มสับสน นายอนุทินกล่าวว่า จะให้กรมควบคุมโรคชี้แจงเรื่องนี้ แต่ส่วนตัวเห็นด้วยกับตรงนี้ ต้องทำความเข้าใจและให้คิดว่าจะต้องกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือตลอด ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในแออัดคนเยอะ

★ เลื่อนแข่งโมโตจีพีไม่มีกำหนด

เวลา 09.30น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนาจการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโตจีพี ประจำปี 2562-2563 (2 ปี) และกล่าวว่าการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโตจีพี สนามที่ 2 รายการ ไออาร์ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2020 ในเดือนมีนาคม ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องยกเลิกการแข่งขันในเดือนมี.ค.ออกไปไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และไทยได้ประกาศให้ไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว เพื่อเป็นตัวอย่างว่าไทยจริงจังในการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดการรวมตัวกันของคนไทยและทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากต่างประเทศเพราะส่วนใหญ่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจึงไม่ขอให้นำประชาชนไปเสี่ยงได้รายงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้รับทราบแล้ว

★ "สมคิด" มาทำงานปกติหลังกลับจากญี่ปุ่น

เช้าวันเดียวกัน นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกฯ เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลตามปกติ ภายหลังเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว โดยมีท่าทีเป็นปกติ และพักทนายทนายหญิง ลิปตพัลลภ มรด. ประจำสำนักนายกฯ บรรยายภาพที่ทำเนียบฯ มีการเปิดจุดผ่านคัดกรองให้กักกันติโมตรี ที่นายกฯมีการกิจเป็นประธานมอบนโยบาย จัดการภายในและการเตรียมการเก็บน้ำจุดฝนปี 2563 ข่าวราชการเข้าร่วมงานทุกคนรวมถึงนายกฯและสื่อมวลชนต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ ติดสติ๊กเกอร์ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ในทำเนียบฯมีมาตรการเข้มขึ้นมากขึ้น หลังวันที่ 1 มี.ค. ระดมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่จุดเสี่ยง ฟันละอองกำจัดเชื้อโรค นำเจลล้างมือวางตามอาคารต่างๆ

★ แหรับแจกหน้ากากอนามัย

อีกด้านที่กระทรวงสาธารณสุข ช่วงเวลาประมาณ 07.00 น. มีประชาชนมาเข้าแถวรอรับแจกหน้ากากอนามัยยาวเหยียด ตามที่แต่ละกรมสังกัดกระทรวง กำหนดแจกพร้อมกันในเวลา 09.00 น. และหมดภายในเวลา 10.00 น. โดยในการแจกเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราวันที่แจกที่ชื่อมือผู้รับแจกและแจกให้คนละ 8 แผ่น น.ส.จุฑาทพร กลีพัฒน์ อายุ 62 ปี ชาวนนทบุรี ผู้มารับแจกหน้ากากอนามัย กล่าวว่า มารับหน้ากากอนามัยเพราะหาซื้อไม่ได้มา 2 สัปดาห์แล้ว มีความหวาดระแวงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ก็มีเชื่อมั่นในมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขว่าจะควบคุมการระบาดในประเทศได้

★ ไทยยังเฝ้าระวัง 11 ประเทศ

เวลา 11.00 น. นพ.สุภุมภณจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงเรื่องการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย อาชีพดูแลนักท่องเที่ยว เป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยลำดับที่ 37 ที่เป็นพนักงานขับรถให้นักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็รักษาผู้ป่วยที่ รพ.ราชวิถี หายเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิงไทยที่กลับจากญี่ปุ่น สรุปลผู้ป่วยสะสมมี 49 ราย ขณะนี้สถานการณ์โรคในหลายประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกระทรวงมีการปรับเกณฑ์เฝ้าระวัง เพิ่มในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เป็นกลุ่มก้อน 5 คนขึ้นไป หากผู้ป่วยสงสัย มีไข้ ไอ โรคระบบทางเดินหายใจ ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลเอง แต่ขอให้โทร.มาที่สายด่วน 1422 เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ปรับระดับเข้ารับรักษาเอง หากประชาชนกลับมาจากประเทศที่มีการระบาดให้เฝ้าระวังตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน สำหรับประเทศที่มีการเฝ้าระวังขณะนี้ ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน ออสเตรเลีย อิตาลี ฝรั่งเศส และเยอรมนี

★ ตั้งคณะ กก.วิชาการ 8 ราย

นพ.สุภุมภณกล่าวต่อว่านอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 จำนวน 8 ราย มีหน้าที่และอำนาจให้คำแนะนำแก่ รพ.สาธารณสุข ในการประกาศพื้นที่เขตติดโรคและให้คำแนะนำแก่อธิบดีกรมควบคุมโรค ในการประกาศโรคระบาด ให้คำแนะนำแก่ รพ.สาธารณสุข หรืออธิบดีกรมควบคุมโรค ในการประกาศยกเลิกเมื่อสถานการณ์ของโรคสงบลงหรือมีเหตุอันควรและปฏิบัติการอื่นๆตามที่



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ได้รับมอบหมายส่วนเรื่องยารักษาโรคยาฟาวิพิราเวียร์ ได้ประสานทางการทูต ซึ่งวันนี้มีการนำเข้ามาจากจีน จำนวน 2,000 เม็ด จะมีทีมแพทย์ที่พิจารณาจะใช้ กับผู้ป่วยรายใด ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยา 1 ราย จะต้องใช้ประมาณ 50 เม็ด แต่ผู้ป่วยที่มีอาการ ไม่รุนแรงสามารถให้ยาตัวอื่นในการรักษาได้

★ หมอทวีศิลป์เลี้ยวเรื่องใส่หน้ากาก
 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวง สาธารณสุข กล่าวว่า เรื่องที่แพทย์ชาวอเมริกาออก มาระบุว่า หากคนที่ไม่ป่วยแล้วใส่หน้ากากอนามัย จะมีโอกาสติดเชื้อมากกว่านั้น หลักการในการใส่ หน้ากากอนามัยเป็นเรื่องของการป้องกันการแพร่ เชื้อเป็นหลักคนที่ติดเชื้อมาแล้วนั้นเป็นเรื่องสำคัญ แต่หากไม่ติดเชื้อแล้วมาใส่ตามกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียที่สร้างความสับสนนั้น หมายถึงการที่เราไป สัมผัสสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วไปจับใบหน้าซึ่งมีเนื้อเยื่อ อ่อนจำนวนมากดังนั้น จึงไม่อยากให้ไปจับหน้ากากสัมผัส โดยมือหรืออะไรต่างๆ ส่วนการใส่หน้ากากแล้วไป จับตามจุดต่างๆบ่อยๆ แล้วมาจับหน้ากากอนามัย ของเราจะทำให้ติดเชื้อ เป็นเพียงข้อสังเกตและ ห่วงใยแต่ไม่ใช่การใส่หน้ากากแล้วจะติดเชื้อทุกคน หรือยังป่วยเข้าไปใหญ่เป็นเพียงอีกมุมที่มีความห่วงใย

★ บอร์ด สปสช.เคาะใช้งบ 1,020 ล้าน
 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวลา 14.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) หรือบอร์ด บัตรทอง กล่าวภายหลังประชุมบอร์ด สปสช. ว่า ที่ ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 อยู่ในประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง พร้อมอนุมัติหลักการให้ใช้เงินกองทุน รายการรายได้ สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมจำนวนไม่เกิน 1,020 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายในกรณีโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของหน่วยบริการ และในวันที่ 8 มี.ค. 2563 จะเสนอคณะรัฐมนตรี ในการของบประมาณ กลางปีมาใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคนี้ด้วย

★ แจกแจงการขอใช้งบ
 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ในส่วนของ งบประมาณ สปสช.ที่บอร์ดอนุมัติแบ่งเป็น 8 ส่วน คือ 1.งบประมาณจำนวน 1,020 ล้านบาท จาก ส่วนกำไรสะสมที่มีอยู่รวม 4,000 ล้านบาท บอร์ด ได้ให้ขยายขอบเขตนำมาใช้เป็นค่ารักษาในกรณี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ได้ 2.งบค่าเสื่อม ให้ใช้งบนี้ ให้สถานพยาบาลต่างๆ นำมาใช้เพื่อปรับปรุงสถาน พยาบาลรองรับโรคอุบัติใหม่ได้ 3.งบกองทุนตำบล ที่มีเงินอยู่ 3,000 ล้านบาท เสนอขอเพื่อใช้ดำเนินการ ในการส่งเสริมป้องกันโรคให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรคโคโรนา-19 และการป้องกัน ตนเองมากขึ้น อีกทั้งเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ ในงบประมาณปี 2563

ยังไม่มีการพิจารณาโรคนี้ในการเบิกจ่ายค่ารักษา พยาบาลสิทธิบัตรทอง จึงจะมีการเสนอ กรม.ขอ งบกลางปีจำนวน 3,500 ล้านบาทมาใช้เป็นค่ารักษา โรคนี้ในช่วง 7 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ 63 ด้วย

★ ฝืนน้อยเกาหลีขอลกลับไทยเพียง
 ส่วนกรณีคนไทยที่พำนักในเกาหลีได้ เข้ารายงานตัวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นคร แทนู แสดงความประสงค์เดินทางกลับไทยเพราะ มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ในเกาหลีได้ นั้น นายเชิดเกียรติ อัดดากร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ทางกา เกาหลีได้มีมาตรการให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกิน 30 วัน. โดยไม่ต้องเสียค่าปรับและไม่มีโทษห้าม กลับเข้าเกาหลีได้ ขณะนี้เกาหลีได้ยังไม่มีการ ปล่อยเมืองหรือจำกัดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่แพร่ ระบาด คนไทยที่จะเดินทางกลับไทยเตรียมเอกสาร ที่เกี่ยวข้องเอกสารจองตั๋วเครื่องบิน ไปติดต่อกับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตที่กักตัวได้ทันที จะใช้เวลา 3-5 วัน ในการออกเอกสารยืนยันการ ออกนอกประเทศ

★ แท้ไปรายงานตัวแล้ว 5 พันคน
 นายเชิดเกียรติกล่าวต่อว่า เกาหลีได้ยืนยันว่า ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทุกคนจะได้รับการรักษาตาม มาตรฐานในสถานพยาบาลที่ทางรัฐกำหนด รัฐบาล เกาหลีได้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่พำนักในเกาหลีที่ได้อยู่ถูก กฎหมายหรือไม่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีได้ ยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนจะไม่ถูกจับกุม ไม่ถูกส่งตัวกลับ หากไม่สมัครใจ สถานเอกอัครราชทูตสอบถาม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทราบว่านับแต่เดือน ธ.ค. 2562-1 มี.ค.2563 มีคนไทยไปรายงานตัวแล้วกว่า 5,000 คน ส่วนเฉพาะที่นครแทนู สำนักงานตรวจ คนเข้าเมือง ได้ข้อมูลว่ามีคนไทยรายงานตัวรวมจำนวน 136 คน คนไทยที่เดินทางกลับประเทศไทย จะ ต้องผ่านมาตรการคัดกรองของทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักตัวที่เื่อ ดูอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน ตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข

★ ตั้งกลุ่มไลน์ประสานคนไทยในพื้นที่
 อธิบดีกรมสารนิเทศ กล่าวต่อว่า ตั้งแต่มี การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ตั้งกลุ่มไลน์ แจ้งข่าวสาร สอบถาม ความเป็นอยู่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางขอรับค่า ปรึกษาด้านสุขภาพกับหน่วยงานของเกาหลีได้ใน



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

กลุ่มไลน์มีคนไทยในพื้นที่ระบาดสูง จ.ของจิง-เหนือ (รวมนครนฤ) เข้าร่วมประมาณ 270 คน มีผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุขของไทย ให้คำแนะนำในกลุ่มดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ติดตามความเป็นอยู่ของชาวไทยในพื้นที่นี้ กับตัวแทนเครือข่ายคนไทยอย่างใกล้ชิด ทุกคนยังคงใช้ชีวิตตามแนวทางของรัฐบาลเกาหลีใต้ โดยหลีกเลี่ยงที่ชุมชนและการเดินทาง โดยไม่จำเป็นต้องไปสถานเอกอัครราชทูตฯ กำจัดส่งหน้ากากอนามัยให้กับคนไทยในพื้นที่ที่ประสบปัญหาในการหาซื้อด้วย หากคนไทยในเกาหลีใต้มีเหตุเร่งด่วน ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หมายเลข +82-1067470095 รวมถึงติดตามข่าวและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทาง Facebook: "สถานเอกอัครราชทูตกรุงโซล Royal Thai Embassy, Seoul"

★ ผ่านสนามบินไทยต้องคัดกรองหมด

วันเดียวกัน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กรณีแรงงานไทยผิดกฎหมายที่เกาหลีใต้ ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยว่า แรงงานกลุ่มนี้ที่ติดต่อบริษัทกับ คม.เกาหลีใต้ จะถูกส่งกลับมารูานะผู้ส่งกลับ มีจำนวนเท่าใดยังไม่ทราบแน่ชัด ส่วนการตรวจคนเข้าเมืองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข มีการแยกโซน หลุมจอด เฉพาะอยู่แล้ว ไม่ให้ปะปนกับผู้โดยสารอื่นๆ ส่วนกลุ่มที่จะถูกส่งกลับมาจากเกาหลีใต้ มีการแยกโซนไว้เฉพาะเช่นกัน เมื่อเดินทางมาถึงไทย ต้องผ่านการตรวจคัดกรอง จัดทำประวัติโดยละเอียด หากพบอาการจะถูกส่งต่อไปยังสถาบันบำบัดสารตรวจพื้นที่ หากไม่มีก็ให้กลับไปพักตามที่อยู่แจ้งไว้ หรือให้รายละเอียดหนังสือคู่มือการเก็บตัวภายในที่พักอาศัย 14 วัน การเฝ้าดูอาการตัวเอง ขณะเดียวกัน พ.ต.ท.วีรพล เจริญศิริ ผบ.ค.ม.๒ ได้เรียกประชุมหัวหน้าด่าน ตม.ทุกด่านทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานโดยให้ระมัดระวังตัวเองด้วย

★ วิทยุชี้ชะตาผีน้อยขึ้นอยู่กับเกาหลี

นายวิทยุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ ต้องการเดินทางกลับไทย หนีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ว่ายังไม่ทราบเรื่องการเข้าประเทศไทย ปัญหาอยู่ที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ได้หรือไม่ ส่วนกลับมาแล้วจะถูกดำเนินคดีในประเทศไทยหรือไม่ ว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง ขณะนี้เกาหลียังไม่ให้ใครออกนอกประเทศโดยไม่จำเป็นเช่นเดียวกับไทยที่ไม่อยากทำให้ใครออกนอกประเทศโดยไม่จำเป็นเช่นกัน เมื่อถามว่ารัฐบาลไม่สามารถช่วยแรงงานผิดกฎหมายเหล่านั้นได้ใช่หรือไม่ นายวิทยุตอบว่า ถ้าเริ่มต้นเข้าไปโดยผิดกฎหมายก็เสี่ยงหลายอย่าง เมื่อมีการแพร่ระบาดก็ต้องดูว่าทางเกาหลีจะเอาผิดหรือไม่โทษอย่างไร

★ ผบ.ทอ.สั่งทุกกองบินเตรียมที่รองรับ

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-๑๙ ระบุว่า เบื้องต้นต้องดำเนินการตามประกาศของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ภายหลังจากกฎหมายใหม่ออกมาและประกาศบังคับใช้ หากสถานการณ์เข้าสู่วาระที่ ๑ ให้ทุกกองบินจัดสถานที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการของผู้ที่มีความเสี่ยงจะติดเชื้อ ในทุกกองบินยังมีโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่วนกลาง กำลังพลของกองทัพอากาศได้เน้นย้ำมาตั้งแต่แพร่ระบาดช่วงเริ่มต้น ขณะนี้นักบินอวกาศนานาชาติ แคลน ได้ให้กำลังใจพลของ ทอ. โดยเฉพาะบุคคลที่จำเป็นเท่านั้น การกักกันที่พ่นการฝึกแลกเปลี่ยนจะมีการคัดกรองเข้มข้นก่อนเข้ามาสู่ประเทศไทย จะตรวจเช็คอาการตลอดช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย พร้อมสั่งการให้กำลังพลงดการออกไปต่างประเทศทั้งหมด

★ เผยเหตุหน้ากาดอนามัยขาด

นายวิชัย โขชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงสถานการณ์หน้ากาดอนามัยในขณะนี้ว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้หน้ากาดอนามัยในประเทศขาดแคลนเป็นเพราะความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า ๕ เท่าของกำลังการผลิต ที่ผลิตได้ประมาณวันละ 1.๘๕ ล้านชิ้น เกินจากประชาชนตื่นตระหนกในการป้องกันตนเองแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ จึงขอให้อย่าตื่นตระหนกมากเกินไป สื่อนักกาดอนามัยใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ก่อนได้ใช้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ขณะนี้มีโรงงานผลิตทั้งหมด ๒ แห่ง มีกำลังการผลิตวันละ ๒.๘๕ ล้านชิ้น เดิมเครื่องผลิตตลอด 24 ชั่วโมง หน่วยงานเพียง 1 วัน จากเดิมที่ยังไม่มีการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ต้องการใช้เพียงเดือนละ ๓๐ ล้านชิ้นที่ผ่านมาก มีการนำเข้าเดือนละ 2๐ ล้านชิ้น แต่ปัจจุบันไม่ได้นำเข้าเลย เพราะประเทศผู้ส่งออกอย่างจีนห้ามการส่งออกโดยเด็ดขาด

★ กำลังกระจายทั่วประเทศ

อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวต่อว่า กระทรวงพาณิชย์ขอเป็นส่วนแบ่งการผลิตจากโรงงานมาวันละ ๘๐๐,๐๐๐ ชิ้น มาไว้ที่ศูนย์บริหารจัดการหน้ากาดอนามัยของกระทรวง เพื่อกระจายผ่านองค์การเภสัชกรรมไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ วันละ 2๐๐,๐๐๐ ชิ้น ผู้ผลิตส่งให้โรงพยาบาลโดยตรงอีกวันละ 1๕๐,๐๐๐ ชิ้น รวม ๓๕๐,๐๐๐ ชิ้น ให้บริษัทการมีนไทย จำกัด (มหาชน) วันละ 1๘,๐๐๐ ชิ้น สมาคมร้านขายยา วันละ 2๕,๐๐๐ ชิ้น เพื่อส่งต่อไปให้ร้านขายยาสมาชิก ๓,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศที่เหลือกระจายผ่านร้านธงฟ้าทั่วประเทศกว่า 1,4๐๐ แห่ง รวมถึงร้านสะดวกซื้อต่างๆ โดยจำกัดการซื้อ

ไม่เกินคนละ 4 ชิ้นเช่นกัน ส่วนผู้ค้าหน้ากาดอนามัยที่ขายราคาสูงเกินจริง กำลังหาช่องทางเอาผิดตามกฎหมาย ขอความร่วมมือให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน 1๕๘๙ โดยต้องมีรายละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

★ มท.จ่อขง กรม.ขอ 250 ล. ผลิตแมสก์

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นายกรัฐมนตรี ไม่เพียงพอสอดคล้องความต้องการของประชาชน กำชับกระทรวงพาณิชย์กระจายสินค้าหน้ากาดอนามัยให้ทั่วถึง ขณะที่ประชุมแนวทางการจัดการหน้ากาดอนามัย รัฐบาลได้เชิญผู้ผลิตกว่า 1๐ โรงงานมาร่วมหารือเพื่อขอให้เพิ่มกำลังการผลิตจากเดือนละ ๓๐ ล้านชิ้น เป็นเดือนละ 35-4๐ ล้านชิ้น ถ้าเป็นไปได้ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมขออนุมัติงบกลาง ในที่ประชุม ครม. วันที่ ๓ มี.ค. วงเงิน 25๐ ล้านบาท เพื่อให้ท้องถิ่นช่วยผลิตหน้ากาดอนามัย และสั่งกระทรวงสาธารณสุข ตามกฎหมายกับผู้ถือครอง และขายเกินราคา

★ เดอะมอลล์แจ้งไม่มี พนง.ติดเชื้อ

วันเดียวกัน เดอะมอลล์กรุ๊ป ชี้แจงเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องมีพนักงานชายของห้างเดอะมอลล์ บางกะปิติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการทั้งในศูนย์การค้า ในห้างเดอะมอลล์และในเครือทุกสาขา มีการตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าพื้นที่ทุกวัน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในจุดให้บริการใกล้ชิดลูกค้า หากพบว่ามึนงงหรือมีอาการสูง หรือมีการเข้าข่ายเป็นโรคหวัดให้พบแพทย์ทันที และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และโปรดระมัดระวังในการเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ที่จะสร้างความเข้าใจผิดในสังคม หากพบผู้มีเจตนาส่งต่อและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

★ ยอดเสียชีวิตรวมทะลุ 3,๐๐๐

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานถึงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่แพร่ระบาดลุกลามเป็นวงกว้างในภูมิภาคต่างๆ โดยระบุว่า ยอดผู้เสียชีวิตใน ๘๘ ประเทศและเขตปกครองทั่วไวก ได้เพิ่มเป็น 3,๐44 คน ยืนยันการติดเชื้อมากกว่า ๘๙,๐๐๐ คน ในจำนวนนี้ เป็นการพบผู้เสียชีวิตนอกประเทศจีน 1๘1 คน ติดเชื่อนอกประเทศจีน ๘,๙๘๐ คน ถือเป็น การตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจาก 1 วันก่อนหน้า 547 คน



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

★ สิ่งประหลาดหนุ่มจีนแทง จันท.

ขณะที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนระบุว่า ผู้เสียชีวิตในจีนอยู่ที่ 2,912 คน คิดเป็น 80,026 คน วันเดียวกันนี้ มีรายงานว่า ศาลมณฑลยูนนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ได้ตัดสินประหารชีวิตนายหม่า เจียนกั๋ว ชายชาวจีนวัย 23 ปี หลังก่อเหตุเมื่อวันที่ 6 ก.พ. ใช้มีดแทงเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 2 นาย เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกสั่งหยุดรถ เรียกตรวจร่างกายที่ด่านกักกันเชื้อ

★ ธุรกิจจีนพยายามปรับตัว

ส่วนสื่อท้องถิ่นจีนรายงานว่า เวิร์กช็อปยักษ์ใหญ่ในจีน อย่างบริษัทนำมันชิโนเปก ได้ออกมาตรการช่วยชาวนาที่ท้องถิ่นให้นำพืชผักมาฝากขายกับบริษัทผ่านแอปพลิเคชันมือถือ และจะส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในช่วงเวลาขับรถเข้าไปเติมน้ำมันในปี 6,000 แห่งทั่วประเทศ บริษัทเมงนิว เดียร์ ผู้ผลิตนมอันดับที่สองของประเทศ ได้เพิ่มการผลิตตั้งตู้รับสินค้าแก่ลูกค้าที่สั่งของทางออนไลน์ พร้อมรับการสั่งซื้อของแบบค้าส่งแก่ชุมชน หรืออาคารพักอาศัย เพื่อให้ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องออกเดินทางไปที่ไหน ขณะที่บริษัทลิคอง คอปฟี ที่คู่แข่งของสตาร์บัคส์ในจีน ได้ตัดสินใจจำหน่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและสบู่ฆ่าเชื้อ

★ ตั้งชื่อหากกลุ่มศาสนาเกาหลีใต้

สำหรับสถานการณ์ในเกาหลีใต้ ที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังรุนแรง กระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 26 คน คิดเป็น 4,212 คน ถือว่าเพิ่มจากวันก่อน 476 คน พร้อมมีคำสั่งขยายกำหนดเวลาการปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่ 28 มี.ค. ขณะที่สำนักงานอัยการเกาหลีใต้สั่งฟ้องนายอีมัน-ฮี ผู้นำกลุ่มศาสนาชินซอนจีพร้อมแกนนำอีก 11 คนหลายข้อหา รวมถึงข้อหาละเมิด พ.ร.บ. โรคติดต่อและข้อหาฆาตกรรมฐานไม่ให้ความร่วมมือในการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ต่อมานายมัน-ฮี ออกแถลงการณ์คุกเขาขอโทษต่อสาธารณชนจากกรณีที่มีสมาชิกกลุ่มมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในเมืองแทกู ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้

★ อิเหนาพบติดเชื้อครั้งแรก

ขณะที่นายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ออกแถลงยืนยันการพบผู้ติดเชื้อเป็นครั้งแรกของประเทศ เป็นหญิงแม่ลูกวัย 64 ปี และวัย 31 ปี อาศัยอยู่ในเมืองเคลบอก ชานกรุงจาการ์ตา ได้รับเชื้อมาจากเพื่อนชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีย ช่วงวันที่ 14 ก.พ. ขณะที่การตรวจสอบผู้พักอาศัยในอาคารเดียวกันอีก 2 คน ไม่พบว่าติดเชื้อไวรัส แต่เหตุการณ์นี้ทำให้ทางการจัดตั้งทีมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น

★ ออสซี่เจอดิตเชื้อในประเทศสายแรก

ส่วนที่ออสเตรเลีย หน่วยงานสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 คน เป็นแพทย์วัย 31 ปี ถือเป็นกรณีแรกของการติดเชื้อในประเทศ และยังไม่มีชัดเจนว่าได้รับเชื้อมาจากไหน ขณะที่อีกรายเป็นหญิงวัย 41 ปี ที่น้องชายเพิ่งเดินทางกลับมาจากอิหร่าน หนึ่งในจุดตรวจแพร่ระบาดหลักในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลให้ยอดการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 24 คน วันก่อนมีผู้เสียชีวิต 1 คน เป็นชาวออสเตรเลีย ผู้โดยสารจากเรือสำราญไคมอนด์ ปรินเซสส์ ที่ญี่ปุ่น

★ ที่ปรึกษาผู้นำอิหร่านเสียชีวิต

ด้านสื่อรัฐบาลอิหร่านประกาศยืนยันว่า นายโมฮัมหมัด มีร์โมฮัมมาดี วัย 71 ปี ที่ปรึกษาของอยาตุลเลาะห์ที่อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างอยาตุลเลาะห์ กับรัฐสภาอิหร่าน ได้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงลุกลาม พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 1,501 คน เสียชีวิต 66 คน สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขต่างแสดงความกังวล เพราะมีความเป็นไปได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจริงอาจสูงมากกว่านี้ เพราะยอดผู้เสียชีวิตและยอดผู้ติดเชื้อในอิหร่านไม่สมดุลกันเหมือนประเทศอื่นๆ

★ อิตาลี-เยอรมนียอดพุ่ง

สำหรับสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ในยุโรป อิตาลี ซึ่งมีการแพร่ระบาดสูงสุดในภูมิภาค ได้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 1,694 คน ถือเป็นเกือบเท่าตัวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เสียชีวิต 34 คน ทำให้สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์อเมริกันแอร์ไลน์สของสหรัฐฯ ประกาศระงับเที่ยวบินบางส่วนสู่เมืองมิลาน ในแคว้นลอมบาร์ดี ขณะที่รัฐบาลเวียตนามประกาศระงับการออกวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวชาวอิตาลี ส่วนกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนียืนยันยอดผู้ติดเชื้อในประเทศอยู่ที่ 150 คน เพิ่มจากวันก่อน 21 คน และที่โปรตุเกสมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ 2 คนแรกของประเทศ

★ ฝรั่งเศสปิดลูฟวร์-อังกฤษเตรียมคุม

ขณะที่สำนักข่าวเอพีรายงานว่าด้วยว่า พิพิธภัณฑ์ "ลูฟวร์" แห่งท่องเที่ยวชื่อดังในกรุงปารีส ได้ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. เนื่องจากพนักงานลูฟวร์กังวลต่อสถานการณ์ไวรัสที่แพร่ระบาดในประเทศ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 180 คน เสียชีวิต 2 คน ส่วนสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษอยู่ระหว่างพิจารณาปิดโรงเรียน และงดจัดกิจกรรมในสาธารณะ หากมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างก็เตรียมที่จะขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ปลดเกษียณให้กลับมาทำงานอีกครั้ง

★ ยุโรปเตือนภัยระดับสูง

นางเออร์ซูลา วอน เดอ เลเยิน ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ได้ออกแถลงการณ์ว่า สำนักงานควบคุมโรคแห่งสหภาพยุโรปได้ตัดสินใจเพิ่มระดับการเตือนภัยในภูมิภาคจากระดับปานกลางเป็นระดับสูง เนื่องจากไวรัสยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทไนกี้ ผู้ผลิตสินค้ากีฬาชื่อดังของสหรัฐฯ ได้ประกาศปิดสำนักงานใหญ่ภูมิภาคยุโรป ที่เนเธอร์แลนด์ เป็นการชั่วคราว หลังพบพนักงานติดเชื้อ

★ สหรัฐฯตายอีกราย-พบที่นิวยอร์ก

ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ หรือซีดีซี รายงานการตรวจพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เป็นรายที่ 2 ของประเทศ เป็นชายชาวอเมริกันวัย 70 ปี ในรัฐอูชิงตัน ทั้งมีการพบผู้ติดเชื้อรายแรกในนครนิวยอร์ก ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯเพิ่มเป็น 80 คน ขณะที่นายอเล็กซ์ อาซาร์ รัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐฯ เชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯจะเพิ่มขึ้น แต่ขอให้ชาวอเมริกันรับรู้ถึงความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ และผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะแสดงอาการป่วยเล็กน้อยถึงปานกลาง

★ WHO จัดศูนย์ช่วยเหลือใจ

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแถลงการณ์วันเดียวกัน เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ศูนย์ช่วยเหลือใจ เนื่องจากการบังคับด้วยออกซิเจนถือเป็นหนึ่งในวิธีช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการป่วยรุนแรงจากเชื้อโควิด-19 พร้อมย้ำข้อมูลว่า อัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสตัวนี้อยู่ที่ 2-5 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และคนที่มีอาการป่วยจากโรคอื่นอยู่ก่อนหน้านั้น และอย่างที่ประเทศจีน การตรวจสอบผู้ติดเชื้อ 45,000 คน นับตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดจนถึงวันที่ 24 ก.พ. พบว่า คนอายุต่ำกว่า 20 ปี มีเพียง 2.1 เปอร์เซ็นต์

★ นักลงทุนถอยทัพจากเอเชีย

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติถอนเม็ดเงินการลงทุนในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่อินโดนีเซียมีการขายพันธบัตรรัฐบาลทั้งหมดกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เกาหลีใต้มีการขายหุ้นทั้ง 3,000 ล้านดอลลาร์ เช่นเดียวกับมาเลเซีย 300 ล้านดอลลาร์ ได้หันไป 3,140 ล้านดอลลาร์ ไทย 572 ล้านดอลลาร์ ขณะที่องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของชาติกลุ่มประเทศพัฒนา หรือโออีซีดี ประกาศเตือนว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้อาจอยู่ที่ 2.4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่เหตุวิกฤติการเงินโลกปี 2551



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑



**ผะเจอบีบพื้นขึ้น
ชัก-รีคบรรจุกล่อง**
" นายอำเภอวิหารแดงนำทีม อส. ตำรวจ และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุกหลายร้านรับซื้อของเก่า
"รีไซเคิล" หน้ากากอนามัยใช้แล้ว ★ มีต่อหน้า 15



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

หลายร้านรีไซเคิล ☆ ต่อจากหน้า 1

พบชายวัยรุ่น 6 คนก้มหน้าก้มตาซัดรีดก่อนบรรจุกล่องเตรียมส่งขาย พร้อมหลักฐานคานา หน้ากากอนามัยนับหมื่นชิ้นอยู่ในเครื่องซักผ้า ถุงบีกแบ็กที่ใช้คัดแยก และหน้ากากอนามัยชำรุดอัดเต็มถุงกระสอบกองทิ้งพงหญ้าเจ้าของร้านอ้างรับมาจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนำมาคัดแยกเอาเหล็กในหน้ากากอนามัย นายอำเภอเตือนระบุงการ "รีไซเคิล" หน้ากากอนามัยใช้แล้วเพื่อขายต่อเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเฝ้าความค่านินคดี

นายอำเภอ นำทีมบุกหลายแหล่งรีไซเคิลหน้ากากอนามัยนำกลับมาขายต่อ เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 2 มี.ค. นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอวิหารแดง จ.สระบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพโรจน์ ตีรโสภณ ผกก.สภ.วิหารแดง พ.ต.ท.ชูเกียรติ สุขประเสริฐ สว.สส. นายประชา ธนบัตรวิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุข อ.วิหารแดง และ พ.ต.ท.สำราญ โสริฎน สว. (สอบสวน) เจ้าของคดี นำกำลัง อส. และตำรวจ นายพรชัย เข้มพลอย กำนันตำบลหนองสว่าง เข้าตรวจค้นร้านรับซื้อของเก่าเลขที่ 5/2 หมู่ 6 ต.หนองสว่าง หลังได้รับร้องเรียนลักลอบรีไซเคิลหน้ากากอนามัย หรือแมสก์ส่งขายสู่ตลาดเป็นของใหม่ นำจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่นำไปใช้

พบว่าร้านดังกล่าวเป็นอาคารชั้นเดียวต่อหลังคาเป็นโกดัง มีชายวัยรุ่น 6 คน หนึ่งในนั้นเป็นลูกชายเจ้าของร้าน เริ่มมีรีไซเคิลหน้ากากอนามัยใช้แล้ว บางคนทำหน้าที่คัดแยก บางคนใช้เตารีดรีดให้เรียบโดยใช้ไฟไม่ดับกับแทนไม้ตั้งสายลวดหน้ากากอนามัยให้ตั้งเพื่อความสะดวกในการรีด ก่อนพับเหมือนกับของใหม่ นำใส่ถุงพลาสติกบรรจุกล่องกระดาษเหมือนเป็นของผลิตใหม่พร้อมส่งไปจำหน่าย พอเห็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดถึงฝั่งหยุดการทำงานทันที นอกจากนี้ ในเพิงสังกะสีข้างร้านยังพบเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ 1 เครื่อง เตารีด 2 เครื่อง ถุงบีกแบ็กหลายใบอัดเต็มไปด้วยหน้ากากอนามัยใช้แล้วที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดกล่องกระดาษขนาดใหญ่บรรจุหน้ากากอนามัยทั้งที่คัดแยกแล้ว และยังไม่ได้คัดแยกวางนับหมื่นชิ้น ส่วนหน้ากากอนามัยชำรุดถูกแยกบรรจุถุงขนาดใหญ่กองทิ้งพงหญ้าข้างบ้าน

สอบถามลูกชายเจ้าของร้าน อ้างว่าแม่คือนางจินตนา นามวิชัย อายุ 47 ปี ไม่อยู่บ้าน ตนช่วยคุมคนงาน ทราบว่ารับหน้ากากอนามัยใช้แล้วมาจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ไม่ทราบรายละเอียดนำมาซัดด้วยเครื่องซักผ้าแล้วตากให้แห้ง ก่อนนำมารีดด้วยเตารีดให้เรียบเหมือนของใหม่ แล้วบรรจุถุงพลาสติกใส่กล่องขนาดใหญ่ไม่มีโลโก้ หรือยี่ห้อเพื่อส่งขายต่อ ส่วนวัยรุ่นที่มาช่วยงานได้รับค่าจ้างอันละหนึ่งบาท

นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอวิหารแดงเปิดเผยว่า ได้โทรศัพท์คุยกับนางจินตนา เจ้าของร้าน อ้างว่านำหน้ากากอนามัยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง นำมาคัดแยกเอาเหล็กในหน้ากากอนามัยไปหลอมเพื่อนำไปขายแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเบื้องต้นได้ยึดหน้ากากอนามัยทั้งหมดแล้ว ส่งตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่พาณิชย์ ตรวจสอบที่มาของหน้ากากอนามัยและใบอนุญาตเปิดร้านรับซื้อของเก่า โดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุข อ.วิหารแดง เฝ้าความร้องทุกข์ในฐานะผู้เสียหาย หากมีการนำหน้ากากอนามัย "รีไซเคิล" ส่งไปขายให้ประชาชน เป็นเรื่องที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง

พ.ต.อ.ไพโรจน์ ตีรโสภณ ผกก.สภ.วิหารแดงเปิดเผยว่า สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าหน้ากากอนามัยที่พบทั้งหมดเป็นของผ่านการใช้นี้แล้ว นำมารีไซเคิลเพื่อส่งไปขายต่อ แต่ยังไม่มีการแจ้งข้อหาใคร ต้องรอสอบปากคำเจ้าของร้าน โดยได้นำตัวไปพบพนักงานในวันที่ 3 มี.ค.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

สุดช็อกทลายแหล่งรีไซเคิล
หน้ากากอนามัยใช้แล้ว
สร.แถลงคนไทยติดเชื้อโควิด-19อีกคน
ไวรัสกระจายเร็ว 60 ปท. ตายเกิน 3 พันแล้ว

“สธ.” เผย ไทยติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย “โควิด-19” ไร้สมรณะ หลังไปสัมผัส
ผู้ป่วยคนที่ 37 ที่บรรลุน้ำหนักเพียงพอ และมีอาการไข้ ไอ โทร. 1422 อย่างมา
จพ.เอง “พณชย” สืบได้ 5 มี.ค. ชายหน้ากากทั่วประเทศ 1.1 ล้านชิ้น เล็งเอาผิด
ขายแพ่งในออนไลน์ “อนุทิน” จ่อขง ครม.ขอรับ 3.5 พันล้าน ♦ อ่านต่อหน้า 12

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

โควิด-19 □ ต่อจากหน้า 1

รักษาผู้ป่วย ขอมรณชาธิราชในไทยแต่ประคองอาการ-สร้างภูมิคุ้มกันเท่านั้น จีนจีนขายยาให้ยังอยู่ในระยะ 2 พร้อมเลื่อนจัดแข่งโมโตจีพี ขณะที่ทั่วโลกลามไปแล้ว 60 ประเทศ เสียชีวิตทะลุ 3 พันคน คิดเชื่อเกือบแสนราย “อนามัยโลก” เตือนทั่วประเทศกักตุนเครื่องมือแพทย์ สาระบุรีพะเยาหนักากอนามย์มาใช้ซ้ำ

○ โควิด-19 ลาม 60 ประเทศ

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ว่า คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด-19” ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2,๑12 ราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2๐2 คน ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 8๐,๐๐๐ ราย ส่วนผู้เสียชีวิตจากทั่วโลกมีไม่น้อยกว่า 3,๐43 คน คิดเชื่อกว่า 8๑,๐๐๐ ราย โดยขณะนี้มีการแพร่ระบาดไปแล้ว 60 ประเทศ จากทั้งหมด 1๙3 ประเทศทั่วโลก โดยอิหร่านเสียชีวิตรองจากจีนคือ 54 คน ผู้ป่วยสะสม 978 ราย ตามด้วยอิตาลีเสียชีวิต 34 คน ผู้ป่วยสะสม 1,๑94 ราย

ส่วนที่เกาหลีใต้ตาย 22 คน ผู้ป่วย 4,212 ราย ที่ญี่ปุ่นตาย 6 คน ฝรั่งเศส 2 คน ฮังการี 2 คน สหรัฐ 2 คน ใต้หวัน 1 คน ออสเตรเลีย 1 คน ฟิลิปปีนส์ 1 คน ชานมารีโน 1 คน และไทย 1 คน นอกจากนี้ภูมิภาคแคริบเบียน คือสาธารณรัฐโดมินิกันพบผู้ติดเชื้อแล้วคนแรก เป็นนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีวัย 62 ปี และรัฐบาลกัวเดอลุป หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนติดเชื้ออีก 1 ราย ขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลก ได้เรียกร้องให้ทุกประเทศกักตุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยอาการหนัก อีกทั้งการแพร่ระบาดยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก อาจทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกพบวิกฤติเลือร้ายนับตั้งแต่ปี 2551

○ สธ.เผยติดเชื่อเพิ่มอีก 1

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุภุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย มีอาชีพดูแลนักท่องเที่ยว คือเป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยลำดับที่ 37 ซึ่งเป็นพนักงานขับรถให้นักท่องเที่ยว สรุปขณะนี้ไทยมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 43 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 31 คน กำลังรักษาอยู่ใน รพ. 11 ราย และเสียชีวิต 1 คน สถานการณ์โรคในหลายประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทางกระทรวงฯได้เฝ้าระวังเพิ่มในผู้ป่วย โรคระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน 5 คนขึ้นไป จากนั้นหากสงสัยมีไข้ขออย่าไปที่ รพ. ให้โทรสายด่วน 1422 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มารับตัวเข้ารับรักษา ขณะเดียวกันสั่งให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ขอให้ชาวไทยยังอยู่ในการระบาดระยะที่ 2

นพ.สุภุม เปิดเผยว่า ส่วนเรื่องหนักากอนามย์ในสถานพยาบาลไม่เพียงพอ นั้น ได้มีการสำรวจพบว่าบางพื้นที่ขาดจริง บางพื้นที่เพียงพอ ส่วนบางพื้นที่เกินจึงให้พิจารณาบริหารจัดการ และเกลี่ยมายังสถานพยาบาลให้เพียงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จำนวน 8 คน มีหน้าที่และอำนาจให้คำแนะนำแก่ รว.สาธารณสุข ในการประกาศพื้นที่เขตติดโรค และให้คำแนะนำอธิบดีกรมควบคุมโรคในการประกาศโรคระบาด ให้คำแนะนำอธิบดีกรมควบคุมโรค สงบลงหรือมีเหตุอันควร และปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ปลัด สธ. ระบุต่อว่า ส่วนเรื่องยารักษา ฟาวิพิราเวียร์ มีการประสานทางการทูตวันนี้มีการนำเข้าจากประเทศจีนจำนวน 2000 เม็ด ซึ่งจะมีทีมแพทย์พิจารณาว่าจะใช้กับผู้ป่วยรายใด ทั้งนี้ผู้ป่วยที่เป็นต้องใส่ยาที่ 1 ราย จะต้องใส่ 50 เม็ด อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถใช้ตัวอื่นในการรักษาได้

○ เข้าคิวแย่งหนักากอนามย์

สำหรับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้า ที่ทาง สธ.จะแจกหนักากอนามย์ 1 แสนชิ้นฟรี มีประชาชนทยอยมาเข้าคิวรอรับหนักากอน ที่ทางเจ้าหน้าที่จะแจกให้คนละ 3 ชิ้นเท่านั้น ขณะที่ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) เจ้าหน้าที่ได้ตั้ง

จุดตรวจวัดไข้ และคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าศาลาฯ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด เช่นเดียวกับกรมธนารักษ์ เพิ่มชั้นตอนกระบวนการเช่าซื้อเหรียญกษาปณ์ ทั้งที่ผลิตใหม่และเหรียญเก่าที่แลกมา

ส่วน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่า คณะผู้บริหาร กทม.สั่งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ที่กำลังสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ให้แล้วเสร็จในวันที่ 6 มี.ค.นี้ อีกทั้งการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เลื่อนจัดงานออกไปก่อน

ขณะที่บริษัทบริษัทยูนิค กรุ๊ป จำกัด ออกแถลงการณ์กรณีมีข่าวลือ กรณีพนักงานห้างสาขาบางกะปิติดเชื้อไวรัสว่า ยืนยันข่าวไม่เป็นความจริง เพราะบริษัทจะตรวจคัดกรอง และวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานสวมหน้ากาก ในจุดให้บริการลูกค้า หากพบมีไข้สูงให้ไปพบแพทย์ทันที และหยุดงาน 14 วันเพื่อเฝ้าระวัง

○ 5 มี.ค.ขายทุกจังหวัด

วันเดียวกันที่กระทรวงพาณิชย์ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 มี.ค.นี้กรมฯจะจัดรถคาราวานหรือรถโมบายออกขายหนักากอนามย์ทั่วประเทศรวม 111 คัน แยกเป็นกทม.และปริมณฑล 21 คัน ในต่างจังหวัด 90 คันจะไปทุกจังหวัด โดยรถแต่ละคันจะมีหนักากอน 1 หมื่นชิ้น รวม 1.1 ล้านชิ้น โดยขายแพ็คเกจ 10 บาท มี 4 ชิ้น ตกชิ้นละ 2.5๐ บาท และขายให้คนละ 1 แพ็ก ส่วนการกระจายหนักากอนฯช่องทางอื่น ที่รับมาจากโรงงานผลิตวันละ 6 แสนชิ้น แบ่งกระจายไปยังองค์กรเภสัชกรรม 2 แสนชิ้น 1.5 แสนชิ้นประสานผู้ผลิตให้กระจายรพ.โดยตรง ที่เหลืออีก 2.5 แสนชิ้นกระจายให้สมาคมร้านขายยา ในจำนวนนี้แบ่งให้การนิคมไทย 1.8 หมื่นชิ้น ร้านธงฟ้า เซเว่นฯ มินิมาร์ท โลตัสเอ็กซ์เพรสและแฟมิลีมาร์ท แต่จำกัดซื้อคนละ 1 แพ็กหรือ 4 ชิ้น ราคา 10 บาทเท่านั้น สำหรับโรงงานทั้ง 11 แห่ง ที่ผลิตหนักากอนฯได้แล้ว 1.35 ล้านชิ้น จะแบ่งมาให้กรมฯ 6 แสน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

จีน ที่เหลือ 7.5 แสนชิ้น จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ปกติ

○ **จีเอมิดพวกักตุน-ขายแพง**
นายวิชัย กล่าวอีกว่า ขณะนี้กรมกำลังหาทางเอาผิดกับแพลตฟอร์มค้าออนไลน์ ที่เคยร่วมหรือกับกระทรวงพาณิชย์ ทั้งลาซาด้า ซือปี้ และเจดี เซ็นทรัล ที่เคยรับปากจะช่วยเหลือการจำหน่ายหน้ากากบนแพลตฟอร์ม ไม่ได้มีการค้ากำไรเกินควร แต่ทุกวันนี้ยังมีการเปิดให้สมาชิกร้านค้า เข้ามาขายสินค้าแพงเกินไป ถือเป็นกรเอาเปรียบประชาชน ถือว่ามีความผิดด้วยเพราะไม่สามารถจะถือการขายในราคาแพงได้ ส่วนการขายผ่านเฟซบุ๊กจะตรวจสอบหาผู้กระทำผิด แต่ยอมรับว่าตามตัวได้ยาก หากใครมีเบาะแสแจ้งผ่านสายด่วน 1569 ได้ทันที สำหรับการจับกุมผู้ที่ค้ากำไรเกินควร ล่าสุดจับกุมได้แล้ว 51 ราย มีทั้งผู้ค้าทั่วไป และค้าออนไลน์ ได้ดำเนินคดีตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จำนวน 31 ราย มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท และคิดมาตรา 28 เรื่องปิดป้ายแสดงราคา 20 ราย มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทเช่นเดียวกับพ่อค้าที่กักตุนสินค้าไว้เก็งกำไรและขายเกินราคามีความผิดเช่นกัน

○ **“สธ.” รมยาไทยแก่ประคอง**
ที่ตึกนริศสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายหยาง ชิน อุปทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตประเทศจีน ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.สธ. จากนั้นนายอนุทินได้ชี้แจงถึงสถานการณ์โควิด-19 ในไทย พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลไทยออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการระบาดโดยมุ่งหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากจีน โดยไทยพร้อมให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับจีน ขณะที่นายหยาง ระบุว่าทางจีนพร้อมให้ความร่วมมือและช่วยเหลือไทย สำหรับสถานการณ์ในจีนขณะนี้ดีขึ้นตามลำดับ

นายอนุทิน เปิดเผยว่า เราขอให้จีนช่วยเหลือจากบริษัทผู้ผลิตยาที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับไทยซื้อยาได้ เพราะทางจีนยังไม่อนุญาตให้ขายยาชนิดนี้ออกนอกประเทศ ส่วนยาที่เราใช้รักษาผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ที่ รมว.ราชวิทยาลัยรักษาเรียกว่าก็ออกเทล มีสรรพคุณยับยั้งอาการของโรคได้ ยืนยันว่าข่าวที่ออกมา

ว่าเราไม่มียาสำหรับดูแลผู้ป่วยไม่ใช่เรื่องจริง แม้จะไม่มีสรรพคุณรักษาโดยตรง แต่ช่วยประคองสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัส อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าไทยยังอยู่ที่ระยะ 2 สำหรับหน้ากากอนามัยที่ขาดตลาด เพราะมีพ่อค้ากักตุนไว้ ทางกรมการค้าภายในกำลังเร่งดำเนินการตามกฎหมาย ขอฝากไว้ให้ทุกคนใช้น้ำหนักที่ทำการค้า และสามารถนำมาซัพได้ หากใช้หน้ากากที่ทำจากผ้า พ่อค้าที่กักตุนจะนำออกมาขายอย่างแน่นอน และการสวมหน้ากากควรให้คนป่วยใส่ เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อส่วนคนไม่ป่วยไม่จำเป็น

○ **จ่อขงบ 3.5 พันล้านสู้โรค**
ร.ว.สธ. ยังให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ว่า ในวันที่ 3 มี.ค.นี้ จะเสนอขอม.ของบกลาง 3,500 ล้านบาท มาใช้เป็นค่ารักษาผู้ป่วย

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ระบุว่า งบที่บอर्डสปสช.อนุมัติมี 3 ส่วน 1.งบ 1,020 ล้านบาท มาจากส่วนกำไรสะสมที่มีอยู่ราว 4 พันล้านบาท โดยบอर्डให้ขยายขอบเขตนำมาใช้เป็นค่ารักษาได้ 2.งบค่าเสื่อมโดยขยายขอบเขตให้สถานพยาบาลนำมาใช้ปรับปรุงสถานพยาบาลรองรับโรคอุบัติใหม่ เช่น การสร้างห้องแยกโรคความดันเป็นลบ หรือจัดหาเครื่องมือต่าง ๆ โดยอยู่ระหว่างรอประธานบอर्डลงนาม 3.งบกองทุนตำบล 3 พันล้านบาท สามารถเสนอขอเพื่อใช้ดำเนินการส่งเสริม ป้องกันโรคให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในโควิด-19 และการป้องกันตัวเองมากขึ้น

○ **เลื่อนจัดแข่ง “โมโตจีพี”**
นอกจากนั้นนายอนุทิน ซึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ “โมโตจีพี” ประจำปี 2562-2563 ซึ่งครั้งนี้เป็นปีที่ 2 เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่

ระบาดในขณะนี้ ดังนั้นการจัดงานใหญ่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยไม่สมควร เพราะทางผู้ชม ผู้แข่งขัน และทีมงานจำนวนมาก มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จึงมีมติเลื่อนการจัดงานแข่งขันรถออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อเป็นการสะท้อนความเอาใจจริงของรัฐบาล ในการจัดการปัญหาโรคโควิด-19 โดยได้ทำความเข้าใจกับผู้จัดการแข่งขันแล้ว และการตัดสินใจดังกล่าวแจ้งให้นายกฯทราบเช่นกัน

○ **“บิ๊กตู่” กำชับเหล่าทัพรับมือ**
ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รว.กลาโหม กล่าวว่า ที่มีการระบุว่าตนจะประกาศเรื่องใหญ่ในวันที่ 2-3 มี.ค.นี้ คือเรื่องโควิด-19 ที่กำลังเตรียมการอยู่ในมาตรการลดผลกระทบ ยืนยันยังไม่มีการประกาศเรื่องอื่นหรือแถลงการณ์อะไรทั้งสิ้น ขอให้เข้าใจด้วย ขอให้เอาเรื่องที่เป็นสาระประโยชน์ และประเด็นที่ประชาชนเดือดร้อนดีกว่าในตอนนี้อย่างนั้นนายกฯเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันที โดยไม่ได้ตอบคำถามอื่น ๆ จากสื่อมวลชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้กำชับให้เหล่าทัพเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่อง รพ.สนาม และอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทหาร อุปกรณ์เครื่องมือ

ขณะที่นายทวิ เกสลิ์อาจ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เตรียมเสนอมาตรการลดค่าธรรมเนียมการให้บริการสนามบินทั้ง 28 แห่งทั่วประเทศให้กระทรวงคมนาคม เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการและสายการบินเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค.-ส.ค. เช่น ลดค่าเช่า 50% ให้ผู้ประกอบการในอาคาร, ลดค่าธรรมเนียมการขึ้น-ลงเครื่องบิน 50%, ลดค่าธรรมเนียมการจอดอากาศยาน 90% หลังจำนวนผู้โดยสารลดลงอย่างมาก คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้รายได้สูญเสียไปราว 200-300 ล้านบาท

เตลพิฬ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

○ จักริไซเคิลหน้ากากอนามัย

ขณะเดียวกัน นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอวิหารแดง จ.สระบุรี พ.ศ.อ.ไพโรจน์ ตีร์โสภณ ผกก.สภ.วิหารแดง พ.ศ.ท.ชูเกียรติ สุขประเสริฐ สว.สส. นายประชา ธนบัตรวิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุข อ.วิหารแดง พ.ศ.ท.สำราญ โสรัฎฐ์ สว.(สอบสวน) เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ 5/2 หมู่ 6 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง ซึ่งเปิดเป็นร้านรับซื้อของเก่า พบกลุ่มชายวัยรุ่น 6 คน กำลังแบ่งหน้าที่กันทำงาน ส่วนหนึ่งคัดแยกชิ้นส่วนหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นของใช้แล้ว บางคนทำหน้าที่ใช้เครื่องรีดหน้ากากอนามัยที่เป็นของเก่า โดยใช้ไม้ไผ่ดัดยึดกับแท่นไม้ตะแคงเป็น 4 มุม เพื่อดึงสายคาดหน้ากากอนามัยให้ตึง เพื่อใช้เครื่องรีดหน้ากากอนามัยให้เรียบ ก่อนพับให้เหมือนของใหม่ นำบรรจุใส่กล่อง เพื่อนำส่งออกจำหน่าย

เมื่อกลุ่มชายวัยรุ่นเห็นเจ้าหน้าที่จึงหยุดทำงาน เพื่อรอดูเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในบริเวณเพิงพักติดกับตัวบ้าน พบเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ 1 เครื่อง เตารีด 2 ตัว ถุงบีบแบ็กหลายใบ และกล่องกระดาษขนาดใหญ่อีกหลายใบ ภายในบรรจุชิ้นส่วนหน้ากากอนามัยที่ผ่านการคัดแยกแล้ว และยังไม่ได้คัดแยกอีกจำนวนมากวางทับซ้อนกัน คาดว่ามีหลายหมื่นชิ้น ส่วนที่พงษ์ ห่างจากตัวบ้านเล็กน้อยยังพบหน้ากากอนามัยชำรุด ที่ผ่านการคัดแยกแล้วถูกนำไปใส่ถุงขนาดใหญ่ นำมากองทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก สอบสวนทราบว่าบ้านดังกล่าวเป็นของนางจินตนา นามวิชัย อายุ 47 ปี ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบไม่พบอยู่ในบ้าน นายสมศักดิ์เปิดเผยว่าจากหลักฐานที่พบกับพฤติกรรมการรีไซเคิลหน้ากากอนามัย

เหล่านี้ จึงให้พนักงานสอบสวนทำบันทึกตรวจยึดหน้ากากอนามัยไว้ทั้งหมด และนำบางส่วนส่งไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด โดยให้สำนักงานสาธารณสุข อ.วิหารแดง เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน เพื่อเอาผิดต่อไป

○ “บักตู” จ่อแถลงชัดเจน

ด้านนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯฯ และ รว.กมลโหม มีความกังวลในเรื่องของหน้ากากอนามัย ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์กระจายสินค้า หน้ากากอนามัยให้ทั่วถึง โดยการประชุมแนวทางการจัดการหน้ากากอนามัยรัฐบาลได้เชิญโรงงานผู้ผลิตมาร่วมหารือด้วยเพื่อขอให้เพิ่มกำลังการผลิตจากเดือนละ 30 ล้านชิ้น เป็นเดือนละ 35-40 ล้านชิ้นถ้าเป็นไปได้ ขณะเดียวกัน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย เตรียมขออนุมัติงบกลางในที่ประชุม ครม. ในวันที่ 3 มี.ค.นี้ วงเงิน 250 ล้านบาท เพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบให้ท้องถิ่น ผลิตหน้ากากใช้กันเอง

พร้อมกันนี้นายฯฯยังได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำมาตรการป้องกันและควบคุมการรับมือไวรัสโควิด-19 ให้ชัดเจนเข้าสู่ในที่ประชุม ครม.ด้วย ทั้งเรื่องหน้ากากอนามัย และการเดินทางไปต่างประเทศ ที่จะต้องห้ามเดินทางไปประเทศใด โดยหลังการประชุม ครม.จะมีการแถลงความชัดเจน ส่วนเรื่องการกักตุนหน้ากากอนามัย นายฯฯได้เรียกอธิบดีกรมการค้าภายในมาคุยแล้ว ให้เคร่งครัดจับกุมลงโทษอย่างจริงจัง ในกรณีกักตุนหน้ากากอนามัย และขายเกินราคา.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑



▲ แฉกหน้าฉาก : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เริ่มแจกหน้ากากอนามัยจำนวน 1 แสนชิ้นสำหรับประชาชนทั่วไป ตามนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ประชาชนที่หาซื้อไม่ได้นำไปใช้สำหรับตนเองและครอบครัว เพื่อลดการค่าใช้จ่าย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**สธ.ชงของบ3.5พันล้าน
รับมือ 'โควิด-19'
จัดซื้อเวชภัณฑ์พร้อมใช้
สาวไทยติดเชื้อคนที่43
นายกฯกำชับเหล่าทัพ
รับมือระบาดระยะที่3
ทั่วโลกยอดป่วย-ตายพุ่ง**

สธ.พบไทยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 1 เป็นรายที่ 43 สาววัย 22 ปี ใกล้เคียงคนป่วยที่ จักรวรรดิแห่งทิวยอดป่วยสะสม 43 ราย "อนุทิน"หารืออุปทูตจีนขอซื้อยาสกัดโควิด-19 ซึ่ขายในตลาดไทย ใช้เพิ่มภูมิคุ้มกันสู่ไวรัสได้ ยั้งไม่ยกระยะ 3 มติ"สพช."ชง ครม.ของบกลาง 3,500 ล้าน ต่อสู้ไวรัส สั่งซื้อเวชภัณฑ์เตรียมไว้ ขณะ"นายกฯ"ประชุมวาระพิเศษ กำชับทุกเหล่าทัพ รับมือผู้ระยะ 3 "ทัพฟ้า"ส่งทุกกองบิน เตรียมรพ. สถานการณ์แพร่ระบาดทั่วโลก ยังน่าห่วง ยอดผู้เสียชีวิต-ติดเชื้อ เพิ่มขึ้น เกาหลีใต้ ยอดติดเชื้อทะลุ 4 พันราย อิตาลี ติดเชื้อเกิน 11.5 พัน-อิหร่าน ดับยังพุ่ง สหรัฐมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ส่วน"อินโดนีเซีย"พบแม่ลูกติดเชื้อ 2 รายแรก ▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ครองไป ครองมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๑๐)

โควิด-19

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ได้แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด-19 ว่าขณะนี้ มีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาหาย เพิ่ม 1 ราย เป็นหญิงชาวไทยอายุ 43 ปี ที่เดินทางกลับจากญี่ปุ่นและรับการรักษาที่ รพ.ราชวิถี

ไทยป่วยเพิ่มราย เป็นรายที่43

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่อีก 1 ราย เป็นหญิงชาวไทย อายุ 22 ปี เป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับผู้ป่วย รายที่ 37 ที่เป็นชาวไทยจับรถให้นักท่องเที่ยวถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและมีการติดตามดูแล จึงพบว่าป่วยส่งผลให้ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสม 43 ราย รักษาหาย 31 ราย เสียชีวิต 1 ราย นอนรักษาในรพ. 11 ราย

ทั้งนี้ การติดตามเฝ้าระวังการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงยังคงเป็น 11 พื้นที่ และได้ติดตามในหลายประเทศเสี่ยงในอนาคด้วย เช่น อังกฤษ นอร์เวย์ ภาคกลางของสหรัฐอเมริกา

ขยายนิยามคัดกรองผู้ป่วยเพิ่ม

นพ.สุภูมิกล่าวว่า นิยามในการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยโรคโควิด-19 คณะทำงานด้านวิชาการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ขยายนิยามเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เป็นผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง คนทำงานใกล้ชิดคนเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์ ปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ ได้ขยายไปยังการป่วยโรคทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนคือ 5 คนขึ้นไปในสถานที่เดียวกัน ขอแนะนำว่าผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง หากมีอาการผิดปกติ มีไข้ให้โทร.1422 จะมีทีมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ รวมถึงประสานงานไปรับตัว ไม่ต้องไปรพ.ด้วยตัวเอง

นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในการซักซ้อมสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยเฉพาะการตรวจเช็ควัสดุเครื่องมือต่างๆ ในรพ. และได้ประสานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการเฝ้าระวังโรคนี้

รอดเสียชีวิตชายไทยดับรายแรก

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า สำหรับกรณีผู้เสียชีวิตรายแรกของไทยขณะนี้ รอดผลผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหลักสากล อย่างไรก็ตาม ขอให้มั่นใจในกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์ผู้ทำการรักษา ส่วนครอบครัวของชายคนดังกล่าว พบมีการติดเชื้อ และรักษาหายแล้ว 2 คน มีลูกชาย 3 ปี และคนใกล้ชิดอีก 1 คน คือ บุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิด ก็รักษาหายแล้วเช่นกัน

อนุทินคุยเงินขอซื้อยาสู้โควิด-19

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังพบปะรักษาการอุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าพบที่เราได้ติดต่อผ่านทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทย เพื่อขอให้ช่วยเจรจากับทางบริษัทผู้ผลิตยาที่เพิ่งได้ลิขสิทธิ์ในการผลิตยาที่ทางการแพทย์ประกาศว่ามีสรรพคุณที่ใช้ได้ดีกับผู้ป่วยให้ช่วยเจรจาเพื่อให้ทางการแพทย์ได้ซื้อยาได้ตัวนี้ได้ โดยขอให้เป็นนโยบายพิเศษ เพราะขณะนี้ทางการแพทย์ ยังไม่อนุญาตให้มีการขายยาตัวนี้ออกนอกประเทศเพราะในประเทศเขายังมีความต้องการมาก แต่เราก็บอกเขาว่าความจริงที่ต้องการยาตัวนี้มากเพื่อนำมารักษาคนจีนที่ป่วยในประเทศไทย

ดังนั้นจึงขอให้ช่วยประสานงานเพื่อให้เราซื้อได้ซึ่งทางจีนก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ ทางองค์การเภสัชกรรมก็ได้เข้ามาส่วนหนึ่งแล้ว จากบริษัทผู้ผลิตซึ่งใช้คอนเนกชันในการที่เป็นผู้ผลิตด้วยกัน นำเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งนี้ ยาที่อยู่ในสต็อกของกระทรวงสาธารณสุข หากสถานการณ์ไม่บานปลายไปมากกว่านี้ เรามีมากเพียงพอที่จะเอามารักษาผู้ป่วยได้

ยืนยันรักษาเพียงพอไม่ขาดแคลน

รองนายกฯกล่าวอีกว่า ขออย่าว่าไทยที่เราผลิตเอง ก็รักษาได้อย่างเต็มที่ที่ผู้ป่วยที่รพ.ราชวิถีก็สามารถยับยั้งอาการของโรคนี้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นตามข่าวที่ว่าเราขาดยา ไม่มียารักษาโควิด-19 นั้นไม่เป็นความจริง และถึงตอนนี้เราเองมีความมั่นใจ ยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จากผู้ป่วย 43 ราย เสียชีวิตไป 1 ราย ซึ่งการเสียชีวิตก็ยังคงไปคู่กับเสียชีวิตด้วยโควิด-19 หรือโรคอื่นที่ผู้ป่วยเป็นอยู่แล้ว เพราะตอนผู้ป่วยเข้ามารักษาดูแล ก็มีอาการค่อนข้างหนักอยู่แล้ว แต่ในผู้ป่วย 43 คน กลับบ้านไปแล้ว 28 คน ดังนั้น มีผู้ป่วยอยู่ 13-14 คน การรักษาโดยใช้ยาของเราเองและขณะนี้ก็พยายามเร่งผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ และยืนยันว่าเพียงพอแน่นอน

“ปัจจุบันต้องยอมรับว่าโควิด-19 ยังไม่มียารักษา แต่ยาที่ใช้ก็เป็นลักษณะของการประคองอาการให้ผู้ป่วยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อสู้กับโรคได้ ขอให้มั่นใจว่าเรามีพร้อมและสามารถนำมาใช้รักษาประคองอาการโควิด-19 ได้” นายอนุทิน ย้ำ

นายกฯจ่อประกาศบูรณาการสู้ไวรัส

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการประกาศเรื่องสำคัญในวันนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า น่าจะเป็นเรื่องของการประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายเป็นการประกาศบูรณาการทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมาคนได้เรียนเรื่องเรื่องต่างๆ ขอบเขตของกฎหมาย อำนาจที่อยู่ภายใต้กฎหมายมีอะไรบ้าง ซึ่งนายกฯจะไปรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ด้วย

ย้ำไทยยังไม่ยกระดับสู่ระดับที่ 3

เมื่อถามว่าจะเป็นการประกาศให้เป็นโควิด-19 ขึ้นเป็นระดับ 3 หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ยัง ถ้าในทางการแพทย์ตอนนี้ยังไม่ใช่ระดับที่ 3 เพราะระดับที่ 3 ต้องเป็นการติดต่อจากคนสู่คนในประเทศ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๑๐)

ในลักษณะที่เป็นคนหมุ่มมาก ตอนนี้อาจยังอยู่ในระยะที่ 2 อยู่ ขอไม่ต้องกังวลกันมาก เพียงแต่ทุกคนต้องช่วยกันดูแล ให้ความร่วมมือกันทุกฝ่าย

สำหรับเรื่องหน้ากากอนามัยนั้น นายอนุทิน กล่าวว่าส่วนใหญ่ควรให้ผู้ป่วยเป็นผู้ใส่เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังผู้อื่น ส่วนผู้ที่ไม่ป่วยนั้นไม่จำเป็น และที่มีการขาดตลาดของหน้ากากนั้นเรารู้ว่ามีการกักตุน ซึ่งทางกรมการสาธารณสุขจะมีการดำเนินการไปตามกฎหมาย อยากฝากให้ทุกคนคิดใช้หน้ากากที่ทำมาจากผ้าและสามารถนำมาซักได้เพราะเราต้องการแค่ปิดอวัยวะที่รับเชื้อได้เท่านั้น หากส่วนใหญ่ใช้หน้ากากที่ทำจากผ้ากันเอง คนที่กักตุนไว้ จะนำออกมาขายแน่นอน

เมื่อถามกรณีที่มีนักวิทยาศาสตร์ออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับหน้ากากยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อทำให้ประชาชนเริ่มสับสน นายอนุทิน กล่าวว่าคนจะให้กรมควบคุมโรคชี้แจง ส่วนตัวเห็นด้วยกับตรงนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจและให้คิดว่าจะต้องกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ตลอดไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่แออัด มีคนเยอะ

ประสานศรัทธาญาติดูแลสภาพจิตใจ

นอกจากนี้ นายอนุทินยังกล่าวถึงกรณีโรงพยาบาลศรัทธาเตรียมประสานสถาบันว่าศานตราดูเพื่อให้คำปรึกษาและสภาพจิตใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การรักษามือป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ทั้งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก็มาช่วยเหลือน้อย่างเต็มที่ ซึ่งอธิบดีรพ.ศรัทธา มาเข้าร่วมประชุมกับสธ.ทุกวันอยู่แล้ว ตอนนี้เป็นกระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อต่อสู้ไวรัสโควิด-19

เมื่อถามว่ากำลังใจของบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ผลของการรักษาผู้ป่วยได้มากรวมถึงการสามารถควบคุมจำนวนไม่ให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ก็ถือเป็นกำลังใจ เพราะเอาผลงานมาเป็นกำลังใจ บุคลากรของกระทรวง สธ.ทุกคนสู้แล้ว ไม่มีใครทอดทิ้ง ไม่มีใครยอมแพ้ ถือเป็นภารกิจและหน้าที่ที่หลักเลียงไม่ได้ บุคลากรของเราสู้อย่างเต็มที่และสู้มาตลอด

สปสช.ชงของบ.5พันล้านสู้โควิด

บ่ายวันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ว่าที่ประชุมมีมติเสนอของบกลางจำนวน 3,500 ล้านบาท เพื่อมาใช้เป็นค่ารักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 และใช้ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ รวมถึงรับมือกับการระบาดของโรค โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ (กรม.) ในวันที่ 3 มี.ค.นี้ ขณะเดียวกันยังอนุมัติหลักการให้ใช้เงินกองทุนรายการรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ไม่เกิน 1,020 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายกรณีของหน่วยบริการอีกด้วย

สธ.ส่งข้อยาต่างประเทศเตรียมไว้

นายอนุทินกล่าวต่อว่า สิ่งที่จะขออนุญาตเพื่อคลายความกังวลของสังคม คือภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาและได้เตรียมมาตรการแบบนำหน้าสถานการณ์สำหรับเรื่องยาทางกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดเตรียมไว้หมดแล้วเพียงพอกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้มั่นใจว่าถึงจะเป็นยาแผนไทย ก็สามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้มีตัวเลือกมากที่สุดได้จัดหาจากต่างประเทศเตรียมไว้ด้วย

หนุนใช้หน้ากากทำเองแก้พวกกักตุน

ขณะที่ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน ทางภาครัฐ โดยเฉพาะกรมการสาธารณสุขในรับทราบปัญหา และพยายามแก้ไขอย่างเร่งด่วน ระหว่างนี้ต้องรณรงค์ให้ประชาชนใช้หน้ากากผ้าซึ่งสามารถผลิตด้วยตัวเอง และป้องกันโรคได้ ที่สำคัญไม่เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมและไม่ใช้แหล่งเพาะเชื้อโรค ต่างจากหน้ากากอนามัยแบบ Surgery mask ที่ย่อยสลายยาก ใช้แล้วทิ้งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๑๑)

“หากหน้ากากผ้าได้รับความนิยม
รับรองว่า พวกที่กักตุนหน้ากากอนามัย
ต้องเจ็บหนัก ถึงเวลาที่คนไทยต้องสั่งสอน
คนที่ชอบเอาเปรียบคนไทยด้วยกัน” นาย
อนุทิน กล่าว

นายกฯกำชับเหล่าทัพรับมือโควิด-19
วันเดียวกัน ที่กระทรวงกลาโหม
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน
การประชุมวาระพิเศษ ของ คณะกรรมการ
ปรับย้ายชั้นนายพล โดยมี พล.อ.ชัย
ชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม พล.อ.ฉัตร
อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พล.อ.อภิรัชต์
คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.
ทบ.) พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ (ผบ.ทร.) และพล.อ.อ.มานิต
วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.
ทอ.) เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่ง
เดิมทีพล.อ.ประยุทธ์จะใช้สถานที่ทำเนียบ
รัฐบาล แต่ต่อมาได้เปลี่ยนกำหนดการให้
มาประชุม ที่กระทรวงกลาโหมแทน

โดยที่ประชุมถึงการเตรียมพร้อม
รับมือ การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่
จะเข้าสู่ระยะที่ 3 โดยพล.อ.ประยุทธ์ ได้
กำชับให้เหล่าทัพ กลับไปเตรียมความพร้อม
เรื่องของโรงพยาบาลสนาม และ
อบรมบุคลากรทางการแพทย์ทหาร รวมถึง
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้พร้อม
ทุกเหล่าทัพซึ่งใช้เวลาการประชุมเพียง 30
นาที ก่อนนำยศฯ เดินทางกลับทำเนียบฯ

ทอ.สั่งทุกกองบินเตรียมรับมือ ไวรัส
ที่กองทัพอากาศ (ผบ.ทอ.)
พล.อ.อ.มานิต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)กล่าวถึงการเตรียม
พร้อมรับมือการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
ที่จะเข้าสู่ระยะที่ 3 ว่าเบื้องต้นจะดำเนิน
การตามประกาศของรัฐบาล และกระทรวง
สาธารณสุข ภายหลังจากมีกฎหมายใหม่ออก
มาและประกาศบังคับใช้ หากสถานการณ์
เข้าสู่ระยะที่ 3 ให้ทุกกองบินจัดสถานที่
เฝ้าระวังและสังเกตอาการของผู้ที่มีความ

เฝ้าระวังและสังเกตอาการของผู้ที่มีความ
เสี่ยงที่จะติดเชื้อ และในทุกกองบินยังมี
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่วนกลาง
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและคำสั่งการ
ของรัฐบาล

ในส่วนของการกำลังพลของกอง
ทัพอากาศ เราได้เน้นเข้ามาตั้งแต่การ
แพร่ระบาดช่วงเริ่มต้นขณะนี้ที่หน้ากาก
อนามัยอยู่ในสภาวะขาดแคลนได้ให้กำลัง
พลของกองทัพอากาศใส่เฉพาะบุคคลที่มี
ความจำเป็นเท่านั้น ขณะภารกิจกองทัพ
เช่นการฝึกแลกเปลี่ยน จะมีคัดกรอง
อย่างเข้มข้นก่อนจะเข้ามาสู่ไทย จะตรวจ
เช็คอาการตลอดช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย พร้อมสั่งการให้กำลังพล จด
ภารกิจไปต่างประเทศทั้งหมด

เกาหลีใต้ยอดติดเชื้อทะลุ 4 พันราย
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 โดยในเกาหลีใต้ยังคงวิกฤติ
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 476 คน ทำให้
ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 4,212 คน และมี
ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 คน ทำให้ยอดรวม
ผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 22 คน ขณะที่ทาง
การมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
อย่างเต็มที่ มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่น
ยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆ พร้อม
เปิดคลินิกเคลื่อนที่และปรับเปลี่ยน
โรงพยาบาลให้เหมาะสมกับการรักษา
ผู้ป่วยติดเชื้อ

ขณะที่ทีมแพทย์ออกมาเรียกร้อง
ให้รัฐบาลแก้ปัญหาขาดแคลนเตียงสำหรับ
ผู้ป่วย หลังมีผู้ป่วย 2 คนเสียชีวิตขณะ
กักกันโรคอยู่ที่บ้าน นอกจากนี้ยังมีกร
ตรวจพบว่าหญิงวัย 73 ปีคนหนึ่งติดเชื้อ
ซ้ำเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่เคยเข้ารับการ
รักษาตัวจนหายดีแล้ว

อิตาลี-อิหร่านยอดดับโควิด-19 พุ่ง
ส่วนที่อิตาลี พบว่าจำนวนผู้ติด
เชื้อเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว ในช่วงเวลา
เพียง 48 ชั่วโมง โดยในช่วง 2 วันที่ผ่าน
มา มีผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง 888 คน ทำให้
ยอดสะสมเพิ่มเป็น 1,694 คน เมื่อวาน
นี้ มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 5 คน ทำให้ยอดผู้
เสียชีวิตขยับขึ้นเป็น 34 คน ทั้งหมดอยู่
ในเขตลอมบาร์ดี เอมิเลีย-โรมาญา และ

ม เวเนโตทางภาคเหนือ ส่วนผู้ป่วยที่รักษา
หายดีแล้วอยู่ที่ 83 คน

ที่อิหร่าน กระทรวงสาธารณสุข
รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิต เมื่อวานนี้อยู่ที่
54 คน และมีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ 978
คน ขณะที่ทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง มี
ผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 1,100 คน ส่วนใหญ่
เป็นการติดเชื้อมาจากอิหร่าน อย่างไรก็ตาม
ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากองค์การอนามัยโลกและ
ที่อื่นๆ ต่างกังวลว่าทางการอิหร่านอาจจะ
รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตและติดเชื้อต่ำกว่า
ความเป็นจริง

สหรัฐมีผู้เสียชีวิตไวรัสแล้ว 2 ราย
ขณะที่สหรัฐ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2
คน ทั้งคู่อยู่ในรัฐอริโซนา เมื่อวานนี้ ทาง
ผู้ว่าการรัฐได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หลังพบผู้เสียชีวิตรายแรก ส่วนผู้ติดเชื้อ
ทั่วประเทศ มีมากกว่า 70คน ล่าสุด พบ
ผู้ป่วยรายแรกในรัฐไวโอดแลนดโดยมี
ประวัติเดินทางไปอิตาลีเมื่อช่วงกลางเดือน
ที่แล้ว

ในขณะที่หลายประเทศกำลัง
เผชิญกับการแพร่ระบาดในขั้นวิกฤติ แต่
สถานการณ์ในจีนกลับดีขึ้นตามลำดับ
ข้อมูลล่าสุดในวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อราย
ใหม่เพิ่มเพียง 202 คนเท่านั้น เป็นตัวเลข
ต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 22 มกราคมเป็นต้น
มา ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 80,026
คน ส่วนผู้เสียชีวิตรายใหม่อยู่ที่ 42 คน
ทั้งหมดอยู่ในมณฑลหูเป่ย์ ยอดรวม
ผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่ 2,912 คน

อินโดฯติดเชื้อ 2 รายแรกสองแม่ลูก
ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด แห่ง
อินโดนีเซียแถลงเมื่อวันจันทร์ว่า มีชาว
อินโดนีเซีย 2 คนติดเชื้อไวรัสโควิด-19
นับเป็นกรณีแรก ที่ได้รับการยืนยันใน
อินโดนีเซียซึ่งมีประชากรมาก เป็น
อันดับ 4 ของโลกแต่ไม่พบผู้ติดเชื้อนาน
ถึง 2 เดือน โดยผู้ป่วยทั้งสองคนนี้เป็น
แม่ลูกกัน แม่อายุ 64 ปี ส่วนลูกเป็นหญิง
อายุ 31 ปี โดยสองแม่ลูกนี้ ติดเชื้อ
มาจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง
เดินทางมาที่อินโดนีเซีย หลังจากให้
สองแม่ลูกเข้ารับการรักษาสุขภาพแล้ว
พบว่าทั้งสองคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19
กระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซีย จึง

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

หมอบนุชขอ 3.5 พันล. ซื้อเวชภัณฑ์
ถกเงินขายยาโควิด

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ
<http://www.matichon.co.th>

มติชน

รพ.โอด'หน้ากาก'ขาดแคลน 'จรินทร์'เร่ง 11 รง. ให้ผลิตเพิ่ม
จับโรงงานขายแมสก์ใช้แล้ว
กรม.จ่อแถลงมาตรการวันนี้
'ฝรั่งเศส-เยอรมนี' ปท.เสี่ยง

'อนุทิน' ดกชุดเงินบริจาคซื้อยาใช้โควิด-19 พร้อมมรณ. กรม.อนุมัติ
งบกลาง 3.5 พันล้าน ให้ สปสช.จัดซื้อเวชภัณฑ์จำเป็นเร่งด่วน
สธ.ยกระดับเฝ้าระวังสอบสวนโรคเป็นรายกลุ่ม เผยไทยติดเชื้อ
อีก 1 รักษาหายเพิ่ม 1 'จรินทร์' รวบรวม 11 โรงงานบริหารจัดการ
หน้ากากอนามัย. (อ่านต่อหน้า 5)

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2563 ปีที่ 43 ฉบับที่ 15392 ราคา 10 บาท

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า๕)

ต่อจากหน้า 1

โควิด

ไทย-จีนร่วมมือสกัดโควิด-19

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 2 มีนาคม ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายหยาง ชิน อุปทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนายอนุทินได้ชี้แจงถึงสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย และมุ่งหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากจีน ขณะที่นายหยาง ชิน ระบุว่า ทางจีนพร้อมให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกับทางไทย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ในจีนดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งรัฐบาลจีนได้ติดตามเผื่อระวังและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว ตลอดจนการนำตัวไวรัสโควิด-19 มาใช้รักษาผู้ป่วย

'หมอมหนู'หารือขอซื้อยาต้านไวรัส

ต่อมานายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า ได้ขอให้ทางจีนช่วยเหลือจากผู้ผลิตยาที่ได้สิทธิบัตรในการผลิตยาการรักษาไวรัสโควิด-19 ให้ทางไทยสามารถซื้อยาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากยานี้มาจากรักษาคนจีนกว่าครึ่ง ขณะนี้ทางจีนยังไม่อนุญาตให้มีการขายยาออกนอกประเทศ โดยขอให้นายหยาง ชินช่วยประสานงานให้ไทยซื้อยาได้ ส่วนยาของไทยที่ผลิตเองก็สามารถใช้รักษาเพื่อช่วยอาการได้ ดังนั้น กระแสข่าวไม่มียารักษาผู้ป่วยไม่เป็นเรื่องจริง และองค์การเภสัชกรรมได้ซื้อยามาได้จำนวนหนึ่งโดยใช้ความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้ผลิตยาด้วยกัน จึงนำเข้ามาได้ในสัปดาห์ที่แล้ว

นายอนุทินยืนยันว่าขณะนี้ไทยมียาเพียงพอกับการรักษาผู้ป่วยให้หายได้ หากไม่มีการระบาดที่รุนแรงมากกว่านี้ ทั้งนี้ จากการรักษาไทยมีความมั่นใจมากขึ้น โดยจากผู้ป่วย 43 ราย กลับบ้านได้ 28 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 14 คน เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งยังไม่แน่ชัดในสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากไวรัสโควิด-19 หรือไม่ ต้องรอพิสูจน์ทางการแพทย์ และในผู้ป่วย 43 ราย 2 ใน 3 รักษาหายโดยใช้ยาที่มีอยู่ในประเทศ เพราะปัจจุบันยังไม่มียารักษาโดยตรง แต่เป็นยาประคองอาการทำให้ผู้ป่วยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเชื้อไวรัสและหายป่วย พร้อมย้ำผู้ที่เสียชีวิตรักษาการ

ประกาศยกระดับเข้าสู่ระยะที่ 3 เพราะยังไม่มี การแพร่ติดต่อกันเองของคนสุคนในประเทศ ในลักษณะที่เป็นคนหมู่มาก ขณะนี้ยังอยู่ในระยะที่ 2 แต่สำคัญที่สุดต้องมียารักษาผู้ป่วย มีบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาล เพียงพอ ส่วนมาตรการในการป้องกันดูแลตนเอง ขอให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด หากป่วยให้สวมหน้ากากอนามัย ส่วนปัญหาการขาดแคลน สามารถจะใช้หน้ากากผ้าแทนได้ เพราะถือเป็นการป้องกันการสัมผัสเท่านั้น หากต้องการป้องกันจริง ต้องปิดทั้งหน้า ซึ่งสถานการณ์ยังไม่ถึงขนาดนั้น และหากทุกคนร่วมมือกันใช้หน้ากากผ้า การกักตุนหน้ากากอนามัยจะปล่อยสินค้าออกมาขายเอง

นายอนุทินกล่าวว่า กรณีนักวิชาการด้านการแพทย์ของสหรัฐระบุว่าผู้ที่ไม่ป่วยแล้วใส่หน้ากากจะมีโอกาสติดเชื้อมากกว่า จะให้กรมควบคุมโรคเป็นผู้ชี้แจงเรื่องนี้ และเห็นด้วยหากไม่ป่วยก็ไม่ควรใช้ แต่ควรให้ใช้กับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือเมื่อเข้าไปสู่พื้นที่แออัด

จ่ายงบ 3.5 พันล.สู้โควิด

ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายอนุทินเดินทางเป็นประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า บอร์ด สปสช. มีมติรับรองขอเสนองบกลางจำนวน 3,500 ล้านบาท ที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 3 มีนาคม เพื่อนำมาใช้ในการรับมือโควิด-19 ซึ่งเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการชดเชยงบกลางใช้รักษาโรคและเพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ทั้งหลายที่จำเป็น โดยเบื้องต้นของ สปสช.ที่ผ่านมติแล้วในวันนี้มีจำนวน 1,020 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณในการรักษาพยาบาลและสามารถนำมาใช้ได้ทันที

"เป็นการเสนอของงบกลาง ตรงไหนใช้ได้ก็นำมาใช้ก่อน รวมทั้งเป็นการบูรณาการกับกองทุนอื่นๆ แต่ตรงไหนที่เรารู้แล้วตัวเองได้ก่อน ก็รีบทำก่อน เพราะสถานการณ์ไม่สามารถให้เรารอไปเจรจากับหน่วยงานอื่นๆ ได้ วันนี้ให้ความมั่นใจว่าเวชภัณฑ์ยาพร้อม เป็นยาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมใช้แล้วได้ผลในระดับหนึ่ง และยังมีารติดต่อซื้อขายนานาชาติหนึ่งทีจีนประกาศว่าใช้กับผู้ป่วยแล้วรักษาการได้ และเพิ่งได้รับเอกสิทธิ์ในการผลิตมา แต่อยากจะเรียนให้ทราบว่ายาอื่นก็ได้ดีกว่ายาที่เราใช้" นายอนุทินกล่าว

บิกตู๋จ้อแถลงใหญ่โควิด-19

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็น

ตติเชอเวรสโควิด-19 หายแล้ว แต่มีอาการป่วยจากโรคอื่นประกอบ ทำให้ไม่สามารถต่อสู้กับโรคนี้ได้ ดังนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าไทยมียาเพียงพอที่จะรักษาการติดเชื้อโควิด-19 ได้ **ย้ำยังไม่ประกาศยกระดับขั้น 3** นายอนุทินกล่าวอีกว่า ขณะนี้ไม่จำเป็นต้อง

ประธานมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้ง และเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝนปี 2563 ว่าเป็นการประชุมเรื่องการบริหารจัดการน้ำและการแก้ปัญหาภัยแล้ง ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าคนไทยกำลังเผชิญปัญหาอะไรบ้างหลายๆ ด้าน "ผมจะไม่พูดเรื่องการเมืองอะไรทั้งสิ้น จะ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๕)

พูดในส่วนของเรื่องสำคัญ คือไวรัสโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญขณะนี้ ก็อยากเรียนว่าสิ่งที่มีการพูดว่าผมจะพูดในวันจันทร์ วันอังคารก็เป็นเรื่องนี้ เรื่องโควิด-19 กำลังเตรียมการอยู่ รวมถึงมาตรการรับมือภัยแล้ง และมาตรการลดผลกระทบจากทั้งโควิด-19 และภัยแล้ง มันก็มาตามลำดับ ยังไม่มีประกาศเรื่องอื่นหรือแถลงการณ์อะไรทั้งสิ้น ขอให้เข้าใจด้วย" นายกรัฐมนตรีกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดการสัมภาษณ์ นายกรัฐมนตรีหน้าเคร่งเครียด และไม่ตอบคำถามสื่อมวลชน พร้อมเดินกลับไปยังห้องทำงานบนตึกไทย จากนั้น เวลา 11.10 น. พล.อ. ประยุทธ์ เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลคาดเป็นการไปหรือกับ ผบ.เหล่าทัพ เพื่อถกไฟทรากรถลวงปี

ทำเนียบตื่นตัวป้องกันระบาด

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ ธิปไตยพลลกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้เปิดจุดคัดกรองในพื้นที่ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยเฉพาะการประชุม ครม. ในวันที่ 3 มีนาคม จะมีข้าราชการเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล โดยเฉพาะเจลล้างมือหน้ากอกอนามัย ทั้งนี้ การคัดกรองในทำเนียบรัฐบาลจะอย่างต่อเนื่องโดยเน้นในการประชุม ครม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลตามปกติ ภายหลังเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว โดยมีท่าทีเป็นปกติ

นายกฯสั่งสรุปแผนรับมือ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กังวลปัญหาหน้ากอกอนามัยที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์กระจายสินค้า หน้ากอกอนามัยให้ทั่วถึง โดยการประชุมแนวทางบริหารจัดการหน้ากอกอนามัย ซึ่งรัฐบาลได้เชิญโรงงานผู้ผลิตมารวมหารือด้วย ซึ่ง 10 โรงงาน เพื่อขอให้เพิ่มกำลังการผลิตจากเดือนละ 30 ล้านชิ้น เป็นเดือนละ 35-40 ล้านชิ้น ขณะเดียวกัน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะขออนุมัติงบประมาณต่อที่ประชุม ครม. ในวันที่ 3 มีนาคมนี้ วงเงิน 250 ล้านบาท เพื่อนำไปซื้อวัสดุดิบให้ท้องถิ่นผลิตหน้ากอกใช้กันเอง พร้อมกันนี้ นายกฯยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำมาตรการป้องกันและควบคุมการรับมือโควิด-19 ให้ชัดเจนเสนอที่ประชุม ครม. ด้วยในวันที่ 3 มีนาคม ทั้งเรื่องหน้ากอกอนามัยและการเดินทางไปต่างประเทศที่จะต้องห้ามเดินทางไปประเทศใด โดยหลังการประชุม ครม. จะมีการแถลงความชัดเจน

พบติดเชื้อเพิ่ม1-รักษาหาย1

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุชัชวาล กัญญาพิทยกุล ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่10 แถลงความคืบหน้าของสถานการณ์โควิด-19

นพ.สุชัชวาล แถลงว่า วันนี้มีรายงานผู้ป่วยยืนยันยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงชาวไทย อายุ 22 ปี เป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 37 ที่มีอาชีพรับรถซึ่ง สธ.ได้ติดตามดูแลไว้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามมีข่าวดีคือ วันนี้มีผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายเพิ่มอีก 1 ราย คือ หญิงชาวไทยอายุ 43 ปี ที่ได้รับรักษาอาการที่โรงพยาบาลราชวิถี โดยแรกรับเป็นการติดเชื้อมาจากประเทศญี่ปุ่น จนถึงขณะนี้ สรุปลอดผู้ป่วยที่อยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล จำนวน 11 ราย รักษาหาย 32 ราย มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 43 ราย ส่วนสถานการณ์ทั่วโลกใน 66 ประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม-วันที่ 2 มีนาคม พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 88,282 ราย เสียชีวิต 3,000 ราย ส่วนสาธารณสุขประชาชนจีนพบผู้ป่วย 79,828 ราย เสียชีวิต 2,870 ราย



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗

เผยนร.90.8%ใส่แมสก์ป้องกันโควิด

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ผลสำรวจออนไลน์เรื่องการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 12,345 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี 7,691 คน และกลุ่มนักเรียนอายุระหว่าง 15-21 ปี 4,654 คน พบว่า ร้อยละ 74 ระบุว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคิดเห็นว่าตลาดคือจุดเสี่ยงมากที่สุด รองลงมา

คือ สนามบิน โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า ตามลำดับ นอกจากนี้ นักเรียน ร้อยละ 90.8 ระบุว่ารู้เรื่องการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และร้อยละ 95.7 ระบุว่าล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าวได้ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 85.9 มีการล้างมือหลังจากออกจากบ้าน จึงต้องรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ สำหรับการล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน ทำได้ ดังนี้

- 1.ฝ่ามือถูกัน
- 2.ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูข้อมือ
- 3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและข้อมือ
- 4.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
- 5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ
- 6.ปลายนิ้วมือถูฝ่ามือ
- 7.ถูรอบข้อมือโดยล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโรคที่สำคัญต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน และใช้ช้อนกลาง เพื่อป้องกันสุขภาพตนเอง หากพบมีไข้ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางไปในประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วย ให้รีบพบแพทย์ทันที" อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๗



ส่องโรค ไขสุขภาพ

มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน พบไม่บ่อยแต่ไม่ควรมองข้าม

หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนกันค่อนข้างมาก เนื่องจากโรคนี้อาจไม่ค้อยถูกพูดถึงและเป็นที่ยังไม่รู้จักในวงกว้าง แต่มะเร็งชนิดนี้ก็เป็น 1 ในมะเร็งหลายชนิดที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้เช่นกันหากมาพบแพทย์และได้รับการรักษา เพราะฉะนั้นการทำความรู้จักรับกับโรคนี้อาจช่วยให้เป็นข้อมูลในการสังเกตอาการและดูแลตัวเอง น่าจะเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ

นพ.ธนศ เดชศักดิ์พล อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลเวชธานี กล่าวว่า มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน หรือทางการแพทย์เรียกว่า soft tissue sarcoma คือมะเร็งที่เกิดขึ้นในกลุ่มอวัยวะเนื้อเยื่ออ่อนที่อยู่ชั้นใต้ผิวหนัง เช่น กล้ามเนื้อ เส้นเลือด เส้นประสาท เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดจะมีการวินิจฉัยและรักษาที่แตกต่างกัน โดยมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนสามารถพบได้ในทุกช่วงอายุตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยสูงอายุแต่พบได้ไม่บ่อยนัก ตามสถิติในประเทศไทย 100,000 คน จะพบเพียง 3 คน หรือคิดเป็น 0.003% เท่านั้น สำหรับอาการของมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน ผู้ป่วยจะมีก้อนขึ้นตามส่วนต่างๆ เช่น แขน ขา หรือลำตัว โดยก้อนนี้จะค่อยๆ ใหญ่ขึ้นและไม่เคลื่อนที่ตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหรือไม่มีอาการเจ็บก็ได้ แต่ถ้าหากมีแผลก็จะเป็นแผลเรื้อรังที่ไม่หาย ส่วนสาเหตุของโรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน ยังไม่มีการศึกษาออกมาแน่ชัด เบื้องต้นในบางชนิดอาจมีปัจจัยเสี่ยงหลักที่สำคัญ เช่น สาเหตุจากพันธุกรรมบางโรค สารเคมีในอุตสาหกรรม มีประวัติรักษาด้วยการฉายแสงในบริเวณแขนและขา ลักษณะที่สงสัยคือก้อนเกิดหลังจากฉายแสงแล้วนานกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตาม สาเหตุนี้พบได้ไม่บ่อยนัก ประวัติแขนขาบวมเรื้อรังจากทางเดินน้ำเหลืองอุดตันเรื้อรัง การติดเชื้อไวรัสบางชนิด

ปัจจัยจากการกระแทกนั้น ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นสาเหตุของมะเร็งกลุ่มนี้แต่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลเรื้อรังได้ ซึ่งการรักษาโรคนี้น่าจะซับซ้อน เพราะต้องดูว่าเป็นโรคของอวัยวะใดผิวหนังกลุ่มใด รวมถึงโรคอยู่ในระยะใด หากมาพบแพทย์ในขณะที่โรครยังอยู่ในระยะต้นหรือระยะที่ไม่แพร่กระจาย ก็จะมีโอกาสรักษาหายขาดสูง โดยการรักษาหลักคือการผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทาง และพิจารณาให้การฉายแสงหรือยาเคมีบำบัดหลังผ่าตัดตามข้อบ่งชี้ เพื่อลดโอกาสกลับมาเป็นซ้ำ

ในกรณีที่โรครอยู่ในระยะแพร่กระจายแล้ว การรักษาจะขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวโรคแต่ละกรณีไป ว่าผ่าตัดออกได้หมดหรือไม่ กรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดออกได้หมด แพทย์จะรักษาต่อยาเป็นหลัก ซึ่งตัวยานั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนชนิดใด



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗

‘หมอสุภัทร’ แฉรพ.ขาดหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา รองประธานชมรมแพทย์ชนบทภาคใต้ ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า หน้ากากอนามัย ในโรงพยาบาลของรัฐขาดแคลนอย่างหนักจริงๆ ทราบว่ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ไปเฝ้าที่โรงงานทุกแห่งทุกวันแล้วรับหน้ากากอนามัยทั้งหมดที่ผลิตได้ไปกระจายเอง จริงหรือไม่ ไม่รู้ แต่ก็เชื่อว่านี่คือหนึ่งในต้นเหตุที่ทำให้โรงพยาบาลส่งหน้ากากอนามัยแล้วไม่ได้ของเลย เพราะบริษัทที่ส่งของให้ รพ.นั้น บอกว่าเขาไปเฝ้าด้วยแต่ไม่ได้ของจากโรงงานมาเลย

“เรามีเวลาเหลือไม่มากในการรองรับการระบาดภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุขต้องวางระบบและต้องการันตีให้ได้ว่า “ทุกโรงพยาบาลจะต้องมีหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และชุดป้องกันการติดเชื้อที่เพียงพอในการให้บริการผู้ป่วย รวมทั้งเพียงพอสำหรับการแจกผู้ป่วยที่มารับบริการด้วย” นพ.สุภัทรกล่าว